



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107536000617

CSO/EL012/2017

15 สิงหาคม 2560

- เรื่อง: การปรับโครงสร้างบริษัท ดุสิตธานีการ โรงแรมศึกษา จำกัด เป็น Dusit Thani Excellence Center ของวิทยาลัยดุสิตธานี
- เรียน: กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อ้างอิง: รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ CSO090/2014 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และ ที่ No. CSO046/2015 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เกี่ยวกับบริษัท ดุสิตธานีการ โรงแรมศึกษา จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัท ดุสิตธานีการ โรงแรมศึกษา จำกัด เป็น Dusit Thani Excellence Center (DTEC) ของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ดุสิตธานีการ โรงแรมศึกษา จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมีสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่เลขที่ 588/5 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสอนหลักสูตรวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับอาชีวศึกษา และยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่รับเทียบโอนหน่วยกิตหรือที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ใหม่ของกลุ่มธุรกิจการศึกษาที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างของบริษัทดุสิตธานีการ โรงแรมศึกษา จำกัด โดยเปลี่ยนจากการเป็นสถานศึกษาที่สอนหลักสูตรวิชาชีพด้านการโรงแรมระดับอาชีวศึกษา ไปเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยบริษัท ดุสิตธานีการ โรงแรมศึกษา จำกัด จะให้วิทยาลัยดุสิตธานีเช่าช่วงที่ดินและอาคารเรียน 7 ชั้นบางส่วนและขายอุปกรณ์และทรัพย์สินบางส่วนเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวเป็น Dusit Thani Excellence Center (DTEC) ของวิทยาลัยดุสิตธานี

วัตถุประสงค์ของ DTEC คือ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางวิจัยค้นคว้าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงสูตรการทำอาหารรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับได้ง่ายในนามของวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรเพื่ออาชีพ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระยะสั้น 2) หลักสูตร Customized Corporate เช่น หลักสูตรสำหรับลูกเรือ และธุรกิจองค์กรด้านการให้บริการ Hospitality เป็นต้น 3) บริการให้คำปรึกษาแก่องค์กร/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถึงโรงเรียนประกอบธุรกิจอาหารในประเทศภูมิภาคอาเซียน 4) ทำความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นๆ ที่สอนหลักสูตรวิชาชีพด้านการโรงแรมระดับอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติในการร่วมผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อป้อนแก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคาดว่า DTEC จะเริ่มเปิดให้บริการทางวิชาการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

โครงการก่อสร้างถือหุ้นของบริษัท คุณิตธานีการ โรงแรมศึกษา จำกัด และวิทยาลัยคุณิตธานี ทั้งก่อนและหลัง การปรับโครงสร้างของบริษัท จะยังคงเหมือนเดิม ดังนี้

บริษัท คุณิตธานีการ โรงแรมศึกษา จำกัด	วิทยาลัยคุณิตธานี
มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 120,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบ ล้าน) บาท แบ่งออกเป็น 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท มีผู้ถือหุ้น ได้แก่	ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีบริษัท คุณิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยคุณิตธานี
- บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99	บริษัท คุณิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 825,000,000 (แปดร้อยยี่สิบห้า ล้าน) บาท แบ่งออกเป็น 82,500,000 (แปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่น) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบ) บาท มีผู้ถือหุ้น ได้แก่
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย ร้อยละ 0.01	- บริษัท คุณิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ร้อยละ 84.05
รวม ร้อยละ 100.00	- บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 2.75
	- ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ร้อยละ 13.20
	รวม ร้อยละ 100.00
	หมายเหตุ บริษัท คุณิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ถือหุ้นโดย บมจ. คุณิตธานี ร้อยละ 99.99

ในการนี้ บริษัท คุณิตธานีการ โรงแรมศึกษา จำกัด จะเปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์ของบริษัทในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจหลังจากนำที่ดินและอาคารเรียน 7 ชั้นบางส่วนให้วิทยาลัยคุณิตธานีเช่า และขายอุปกรณ์และทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้วิทยาลัยคุณิตธานี หากมีความก้ำกึ่งหน้าประการใด บริษัทจะรายงานมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภจี สุธรรมพันธุ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม